

มาตรการความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาโรงเรียนท่าชุมเงินวิทยาคาร

รายการ	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
๑. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียน		
<p>๑.๑ อาคารเรียน อาคารประกอบ และ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ</p>	<p>๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๒. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ๓. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร เดือนละ ๑ ครั้ง/ความจำเป็น ๔. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคาร เรียน อาคารประกอบ ๕. จัดทำป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุด อันตรายทุกชั้นเรียน และแผนผัง ๖. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๗. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา</p>	<p>- กลุ่มบริหาร ทั่วไป -งานอาคาร สถานที่</p>
<p>๑.๒ สิ่งแวดล้อมภายใน สถานศึกษา</p>	<p>๑. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแล การรักษา ความปลอดภัยตลอดทั้งวัน ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่ง สถานพยาบาล ๓. กำหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป็นป่วยใน ที่สูง/บ่อน้ำ/สระน้ำ อย่างเข้มงวด ๔. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษา ความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดทำป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ๖. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนที่พบวัตถุสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย ๗. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง ๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ๙. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย</p>	<p>- กลุ่มบริหาร ทั่วไป -งานอาคาร สถานที่ -งานอนามัย</p>

รายการ	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.๓ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ</p>	<p>๑. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนามและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>๒. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด</p> <p>๓. แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้ง หลังการใช้</p> <p>๕. กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น เครื่องสนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>- กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>-งานอาคารสถานที่</p>
		<p>-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา</p> <p>-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ</p>
๒. ด้านการเดินทาง		
<p>ไป – กลับ จากบ้าน ถึงโรงเรียน</p> <p>- โดยรถของบุคคลภายนอก</p> <p>- การเดินเท้า</p> <p>- จักรยานยนต์</p> <p>ผู้ปกครองรับ – ส่ง</p>	<p>๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมาตรการรับ – ส่ง นักเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียน</p> <p>๒. กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้รถจักรยาน จักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว</p> <p>๓. จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คคนนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ</p> <p>๔. แนะนำการเดินทางกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง</p> <p>๕. ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร</p> <p>๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ – ส่ง นักเรียนที่ประตูเข้าออก</p>	<p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน</p>
๓. ภัยบุคคล ด้านการดำเนินชีวิต		
<p>๑. บุคคล/อาชญากรรม</p> <p>๒. สังคม/เทคโนโลยี</p> <p>๓. สุขภาพกาย/สุขภาพจิต</p> <p>-ยาเสพติด</p> <p>-กลิ่นแก๊สรั่วแก๊ส</p> <p>-ค่านิยม</p> <p>-เพศ</p> <p>-ความรุนแรงทะเลาะวิวาท</p> <p>-ติดเกม สื่อออนไลน์</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ</p> <p>๒. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน</p> <p>๓. จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน</p> <p>๔. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p> <p>๕. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลำดับขั้น</p> <p>๖. นำนักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p> <p>๗. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความดูแลช่วยเหลือ</p> <p>๘. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ เป็นต้น</p>	<p>-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน</p> <p>-งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>-งานแนะแนว</p>

๔.สาธารณภัย		
รายการ	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
๑. สาเหตุจากธรรมชาติ เช่น - อุทกภัย/อุทกภัยดินโคลนถล่ม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ สม่ำเสมอ ๒. ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนที่เกี่ยวกับการดับไฟหนีไฟ	๑. สาเหตุจากธรรมชาติ เช่น - อุทกภัย/อุทกภัยดินโคลนถล่ม
- วาตภัย - แผ่นดินไหว ๒. สาเหตุจากมนุษย์ เช่น - อัคคีภัย - ไฟป่า/หมอกควัน/ฝุ่นPM๒.๕	๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๕. ดูแลสถานที่ให้สะอาด ๖. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที ๗. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเองแก่นักเรียนให้พ้นจากภัยอันตราย ๘. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ๙. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร ๑๐. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๑๑. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑๒. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน	- วาตภัย - แผ่นดินไหว ๒. สาเหตุจากมนุษย์ เช่น - อัคคีภัย - ไฟป่า/หมอกควัน/ฝุ่นPM๒.๕

แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา มีดังนี้

แผนการเผชิญเหตุ สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเชื้อ หรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สถานศึกษาต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างการรับรู้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรใน สถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนทาจุมเงินวิทยาคารได้จัดทำแผนการเผชิญเหตุตามแนวทางของคู่มือการปฏิบัติตาม มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด ดังนี้

ระดับการแพร่ระบาด		มาตรการป้องกัน	
ในชุมชน	ในสถานศึกษา	ครู/นักเรียน	สถานศึกษา
ไม่มีผู้ติดเชื้อ	ไม่พบผู้ติดเชื้อ ยืนยัน	๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ๒. ประเมิน TST เป็นประจำ	๑. เปิดเรียน Onsite ๒. ปฏิบัติตาม TST ๓. ฝ้าระวังคัดกรอง กรณีเด็ก พิเศษ เด็กที่ผู้ปกครองเดินทางข้ามจังหวัด
มีผู้ติดเชื้อ กระจาย	ไม่พบผู้ติดเชื้อ ยืนยัน	๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ๒. ประเมิน TST ทุกวัน	๑. เปิดเรียน Onsite ๒. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST Plus ๓. ฝ้าระวังคัดกรอง กรณีเด็ก พิเศษ เด็กที่ผู้ปกครองเดินทางข้ามจังหวัด
พบผู้ติดเชื้อ	ยืนยันใน ห้องเรียน ๑ รายขึ้นไป	๑. ปฏิบัติเข้มตาม มาตรการ DMHTT * เน้น ใส่หน้ากาก * เว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล ๑ - ๒ ม. ๒. ประเมิน TST ทุกวัน ๓. ระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง กรณีใช้ เครื่องปรับอากาศ ๔. กรณี High Risk Contact : งด เรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน ๑๔ วัน	๑. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด ๒. เปิดห้องเรียนอื่น ๆ Onsite ได้ ตามปกติ ๓. สุ่มตรวจฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก ๒ ครั้ง/สัปดาห์ ๔. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST Plus ๕. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด หรือ มากกว่า ตามข้อสั่งการ ของกระทรวง ศึกษาธิการ

ระดับการแพร่ระบาด		มาตรการป้องกัน	
ในชุมชน	ในสถานศึกษา	ครู/นักเรียน	สถานศึกษา
		<p>๕. กรณี Low Risk Contact : ให้ สังเกต อาการของตนเอง และ ปฏิบัติ ตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>๖. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST Plus</p>
มีผู้ติดเชื้อ เป็น กลุ่ม ก้อน		<p>๑. ปฏิบัติเข้มตาม มาตรการ DMHTT * เน้น ใส่หน้ากาก * เว้นระยะห่าง ระหว่าง บุคคล ๑-๒ ม. ๒. ประเมิน TST ทุกวัน ๓. ระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง กรณี ใช้ เครื่องปรับอากาศ ๔. กรณี High Risk Contact : งดเรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน ๑๔ วัน ๕. กรณี Low Risk Contact : ให้ สังเกต อาการของตนเอง</p>	<p>๑. พิจารณาการจัดการเรียน การสอน Online +Onhand โดยเข้มมาตรการทุกมิติ ๒. มีมาตรการช่วยเหลือ นักเรียน ผลกระทบที่เกิดจาก การจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์</p>
มีการแพร่ ระบาด ใน ชุมชน		<p>๑. ปฏิบัติเข้มตาม มาตรการ DMHTT ๒. เผื่อระวังอาการเสี่ยง ทุกวัน Self Quarantine ๓. ประเมิน TST ทุกวัน</p>	<p>๑. พิจารณาการจัดการเรียน การสอน Online +Onhand โดยเข้มมาตรการทุกมิติ ๒. มีมาตรการช่วยเหลือ นักเรียน ผลกระทบที่เกิดจาก การจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์</p>

